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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

ครั้งที่ 4/2566  
ในวันพฤหัสบดีที ่24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

***************** 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายชรินทร์  ทองสุข แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด       
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน) 
2. นางกรคณา ลืออดุลย์ แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
3. นายณรงชนนฐ์ ดีปู ่ แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายจักรพล จงใจภักดิ์   แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
5. นางศรีรัตน์ นาคกิโรจน์  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
6. นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
7. นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ  ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
8. นางธิดารัตน์ รอดอนันต์   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
9. นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์   ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 1 
10. ดร.วัชรี  ปรชัญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด                   

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
11. นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ์ แทน เลขาธิการหอการค้า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
12. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
 
จังหวัดชัยภูมิ 
13. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
14. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์  แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
15. นายกองพันธิ์  ยศกิจ   แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
16. นางสาวชมธนก อ่อนสุด  แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
17. นางสาวจิดาภา นิลไธสง  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ   
18. นางสาวปิยนาถ โพธ์นอก  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
19. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
20. นายรัฐการ  ด่านกุล   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูม ิ
21. นายวรวฒุิ  วรแสง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ/เลขาธิการเขตพ้ืนที่ 
   สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ   แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
23. นายวินัย ปรากฏมาก   แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
24. นางสาวสาวิการี เดชชัย  แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
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25. นางสมใจ  ยาวะโนภาส  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
26. นายไพบูลย์  รองสูงเนิน  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
27. นายภัทรวรรธน์ ธนไพศาลจิราธร แทน ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
28. นายธนภัทร ตระหนักยศ  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
29. นางสาววันดี เชียรสวัสดิก์ิจ  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
30. นายชำนาญ ชื่นตา    แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
31. นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
32. นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
33. นายสังวาล ผดาวัลย ์   แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
34. นางเยาวลักษณ์ เรืองไพศาล  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
35. นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
 

ที่ปรึกษา  
36. นางสาวสุภาวดี สิงห์รุ่งสกุล  แทน ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
37. นางวาสิตา น้อยพรหม ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา)   
38. นายสมยศ ชาญจึงถาวร  ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา)
  
 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่ร่วมเข้าประชุม 
1. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ที่ปรึกษา) 
2. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา) 
3. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
4. ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
5. นายพงษ์เทพ  มาลาชาสิงห์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
7. เลขาธิการเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
8. ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
9. พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
10. ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นประกอบการ ฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. ดร.ณัฐวัฒน ์วงษ์ชวลิตกุล  รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางพนิดา โมงขุนทด   นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังเขต 3 



3 
 

4. นายมงคลศิลป์ ลีนะกนิษฐ์  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายวรเจตน์  ชัยวิรัตนะ  กรรมการหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ  
6. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  ที่ปรึกษา หอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายธนากร  รวิยะวงศ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
8. นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
9. นางสาวอัจยารักษ์  ดอนชัย  นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
10. นางจุฑามาศ กิมาอะหะ  เจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
11. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์    ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
12. นางสาวนริศา  ทวีชัย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
13. นางสาวศริญา มีทอง   พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
14. นางสาวอรุณี ชาญหัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
15. นางสาวโชติรส  มีอำนาจ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
16. นางสาวทองคำ รักวงษ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
17. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจรญิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
18. นายธนวัฒน ์หยิบกระโทก   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน        วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข 

 ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 
4/2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธาน   
ในการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมายกระผมนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม         รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2566)เม่ือวันจันทร์ที่ 3 
กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  1. รับรองรายงานการประชุมครั้ งที่ แล้ว (ครั้ งที่  3/2566) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ โธ ชั้น 3     
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
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2. รับทราบ การรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จาก คลังเขต 3 นครราชสีมา     

3. รับทราบ การแจ้งรายชื่อประธานหอการค้าภาค เลขาธิการหอการค้าภาค  
(5 ภาค) และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด หอการค้าไทย 
ประจำปี 2566 – 2567 ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย มาดำรงตำแหน่ง ประธาน
หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

4. รับทราบ การประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2 กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 
2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

5. รับทราบ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นแนวคิดการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจการบรรยาย หัวข้อ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals: SDGs (SDGs) โ ด ย  ผู้ แ ท น ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย นายณัฐพล อุดมเมฆ ตำแหน่ง หัวหน้าคณะทำงาน SDGs กองการ
ต่างประเทศ สป. หน่วยงาน กองการต่างประเทศ สป. 

6. เห็นชอบ การขอรับการสนับสนุน โครงการการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
และระบบโลจิสติกส์ จำนวน 4 รายการ (1) การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายจัตุรัส – 
ชัยภูมิ – หนองบัวลำภู – เลย (2) การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสาย นครสวรรค์ – 
บ้านไผ่ (3) การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ เส้นทางตาก  - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - 
ขอนแก่น (บ้านไผ่ ) MR4 (4) การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ เส้นทางนครสวรรค์ – 
อุบลราชธานี  ช่วง นครสวรรค์ – นครราชสีมา (MR5) 

7. รับทราบ เรื่อง หารือเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนการจัดงาน     
มันสำปะหลัง ในระดับ International โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 

8. รับทราบ แนวทางการพัฒนาจังหวัดของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
นายพิจิตร บุญทัน ประชาสัมพันธ์การพัฒนา  Platform : Surinbest.com แผน
ดำเนินการตามโครงการฯ เตรียมการจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว Platform หรือ App 
Surinbest.com ตลาดออนไลน์ คาดว่าจะเปิดตัว ภายในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 
2566 

 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งท่ี 3/2566)เม่ือวันจันทร์ที่ 3 
กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺ โธ ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

       3.1 รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดย คลังเขต 3 นครราชสีมา  

นางพนิดา โมงขุนทด  เศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (เขต 3) 
ผู้แทน สนง.คลังเขต 3 ภาพรวม เศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวในอัตราเร่งจากเดือน
ก่อน เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจเกือบทุกจังหวัด ยกเว้น 
จังหวัดอำนาจเจริญที่หดตัว  
ด้านอุปทาน ภาคเกษตรกรรมขยายตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อนตามการ
ขยายตัวของปริมาณผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มันสำปะหลัง โคเนื้อ สุกร 
และไก่เนื้อ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการขยายตัวในอัตราเร่งจากเดือนก่อน โดย
ภาคอุตสาหกรรม ตามการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม 
และจำนวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ และภาคบริการตามการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ของจำนวนนักท่องเที่ยวภายในจังหวัด และจำนวนยอดขายการค้า
ส่ง - ค้าปลีก     
ด้านอุปสงค์ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ
ขยายตัวในอัตราเร่งจากเดือนก่อนโดยการบริโภคภาคเอกชนตามการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนของจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุตคลและจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ 
และจำนวนภาษีมูลค่าเพ่ิม ที่จัดเก็บได้ การลงทุนภาคเอกชนตามการขยายตัว
เพ่ิมขึ้นของจำนวนรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ที่จดทะเบียนใหม่ จำนวนสินเชื่อ         
เพ่ือการลงทุน และจำนวนพ้ืนที่ ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และการใช้จ่ายภาครัฐ
ตามการขยายตัวเพ่ิมขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ขณะที่
การค้าขายแดนหดตัวในอัตราชะลอลงจากเดือนก่อน สะท้อนจากการลดลงของ
มูลค่าการนำเข้า  

-  ส่งออกสินค้าผ่านด่านศุลกากร ได้แก่ มันสำปะหลัง (มันเส้น, มันสด) 
เกลือ พริกแห้ง ครีมเทียม และเม็ดพลาสติก  
ด้านเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อขยายตัวจากเดือนก่อน สำหรับการจ้างงานหดตัว     
ในอัตราชะลอลง 
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มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก   
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 โดย คลังเขต 3 นครราชสีมา 

 

ดร.มัลลิกา สังข์สนิท   3.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นแนวคิดการพัฒนา      
ผู้บรรยายพิเศษ  ด้านเศรษฐกิจการบรรยาย “หัวข้อ นวัตกรรมและผลการวิจัย เพื่อการต่อยอด 

พัฒนาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์”  โดย ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รอง
อธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้า
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เอกสารแนบท้าย)     

 
 
สามารถดาวน์โหลด 
ที่ QR Code นี้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน    พวกเราอย่าให้นวัตกรรมที่วิจัยมาให้ อยู่แต่ในมหาวิทยาลัย อยากให้นำมา 
พัฒนาต่อหรือนำมาปรับใช้เพ่ือประโยชน์สูงสุด ทางมหาวิทยาลัยมีมาไว้ให้บริการ
ไม่ใช่แค่เพียงจังหวัดของเราเพียงอย่างเดียวจังหวัดอ่ืนสามารถนำมาใช้หรือมาใช้
บริการได้นะครับ แล้วมหาวิทยาลัยยินดีที่จะให้บริการท่านทั้ง 4 จังหวัดนะครับ 
 

ดร.มัลลิกา สังข์สนิท   ใช่คะทางมหาวิทยาลัยเรายินดีให้บริการ ทั้ง 4 จังหวัดเลยนะคะไม่ใช่ว่า 
ผู้บรรยายพิเศษ หน่วยงานของทางภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนภาคธุรกิจเล็กๆ ท้องถิ่น SME ขนาดเล็ก 

กลาง ใหญ่ ทั่วประเทศเราบริการหมดนะคะเชิญได้เลยคะ 
 
ประธาน  ภาวะเรื่อง เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งเมื่อวานมีการรายงานของกรมชลประทาน 

เห็นได้ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแบบชัดเจนและจะเป็นปัญหาไม่ใช่ 
ปีนี้ น่าจะเป็นไปอีก 3-5 ปี เพราะฉะนั้นงานวิจัยอะไรที่จะมาช่วยการเพาะปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยลงหรือชนิดพืชหรืออะไรที่จะสามารถทำให้กิจกรรมต่างๆโดยใช้น้ำลดลง
ผมคิดว่าจำเป็น และถ้าทางมหาวิทยาลัยมีงานวิจัยเหล่านี้ผมคิดว่าท่านเตรียม
ออกมา ผมว่าเราต้องได้ใช้แน่ๆ 
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ดร.วัชรี ปรชัญานุสรณ์  ขอบคุณท่านประธาน อยากจะสอบถามท่านอาจารย์ค่ะว่า เห็นว่างานวิจัย 
ประธานสภา ออกมาค่อนข้างเยอะ ดังนั้นพวกเราในฐานะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หรือ 
อุตสาหกรรม หรือSME หรือวิสาหกิจชุมชน วันนี้หรือทุกท่ีแม้กระทั่งโรงแรมเอง ก็เช่นกัน  
ท่องเที่ยว อยากจะมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง 1 โรงแรม 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเราต้องการ 
กลุ่มจังหวัด ฯ จากงานวิจัย ล่าสุดที่เราได้พบกับรองผู้ช่วยอธิการบดีของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ดิฉันมีความสนใจมาก อย่างเช่น แดรี่โฮม ซื้อตัวงานวิจัยมาจากมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์  ที่เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดอมของเด็กที่ไม่ทำให้ฟันผุ และได้เห็นผลงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีความน่าสนใจเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าจะเป็นเรื่องของเวชสำอางต่างๆ และสมมุติว่าดิฉัน
สนใจจะไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัย นอกจากตัวงานวิจัยแล้วเรายังต้องมี  
Destination Management Company (DMC) หรือคนที่ผลิต หรือคนกลางเป็นตัว
สำคัญ อย่างเรานำมาผลิตทีเดียวคงไม่ ได้ ต้องมีโมเดลในการผลิตตรงนี้มีไหม 
เพราะว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองก็มีปัญหาระหว่างคนกลาง 
มหาวิทยาลัยกับผู้ที่จะไปใช้งานวิจัยตรงนี้ จึงขอจะสอบถามทางมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้หรือไม่ อย่างเมื่อสักครู่      
ที่ทางท่านผู้บรรยายไดบ้รรยายไว้ เกิดความสนใจมากเลยค่ะ 

 
ดร.มัลลิกา สังข์สนิท   ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจะไม่ใช่แหล่งผลิตนะคะ โดยส่วนใหญ่แล้วจะมี 
ผู้บรรยายพิเศษ คณาจารย์ ที่ได้ทำงานทุกภาคส่วน โดยได้มีการประชุมหารือกันว่าเราจะจัดทำ

เครือข่าย เมื่อ 10 ปีที่แล้วเราเคยจัดทำเครือข่าย SME ที่รับจ้างผลิต โดยเรา
เสาะหา Itinerary ไว้ เช่น งานวิจัยจะนำไปใช้ โดยจริงๆแล้วงานวิจัยจะนำไปใช้
ไม่ได้ขนาดนั้น แต่จะมีการปรับจากห้อง Lab ก่อนแล้วไปสู่โรงงานต้นแบบ (Pilot 
plant) ซึ่งขั้นตอนนี้เรามีให้บริการ ซึ่งมีการสนับสนุนว่าท่านต้องการงานวิจัยตัวไหน 
เหมือนกับเราจะต้องการตัวไหนเราจะทำตัวพัฒนาโมเดลมาให้ Gap หนึ่งมาเพ่ือให้
แน่ใจว่าจะสามารถนำไปสู่ Scale นั้นได้ มีหน่วยที่จะไป Matching ว่าตัวนี้สามารถ
จะไปขอทุนใครเข้ามาทำได้บ้าง ถ้าท่านจะไม่ลงทุนตัวเองทั้งหมด ประมาณนี้คะ 
หรือว่าท่านมีทุนหรือไม่เท่าไหร่ 80% 20% จากงบประมาณที่มีของท่าน หรือไม่
เอาทุน ไหนเลยลงทุน เองทั้ งหมด Translation อีกขั้น เพ่ือให้คณ าจารย์ทำ           
แล้วช่วยกันพิจารณาว่าจะผลิตที่ไหน ซึ่งขั้นตอนนี้เรามองว่าจะมีหน่วยงานใด       
มาเชื่อมโยง อย่างเช่นสภาอุตสาหกรรม หอการค้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว      
ว่ามีหน่วยงานใดที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม compasia เหลือ ซึ่งเราเคยทำ Pilot 
plant เรามีเครื่องอย่างดีแล้วแต่เราให้บริการไม่ได้ เพราะเราไม่มีระบบเพ่ือจะได้ 
อย . หรือ GMP อันนี้ คือ  Step ที่ท่ านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว          
กลุ่มจังหวัด ฯ ถามหา ที่จะเป็น Scale เล็กเพ่ือนำไปทดสอบตลาดก่อนว่าตลาดรับ
หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ เรากำลังหาจุดเชื่อมอย่างอ่ืน       
ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยจะมีบางหน่วยรับจ้างผลิต Pilot plant ผลิตอาหารสายนี้             
ผลิตเครื่องสำอาง เราจะใช้วิธีผลิตหรือเชื่อม Pilot plant ของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆเข้า
ด้วยกัน และเราต้องพัฒนายกระดับ Pilot plant ของเราให้ทำระบบให้ได้อันนี้
สำคัญมากเพราะจะช่วยผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด้วยคะ 
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ดร.วัชรี ปรชัญานุสรณ์  เพราะเหตุนี้หรือไมค่ะที่ทำให้เราไปไม่ถึงระดับสากลเครื่องไม้เครื่องมือ 
ประธานสภา ยังไม่พร้อม 
อุตสาหกรรม   
ท่องเที่ยว 
กลุ่มจังหวัดฯ  

 
ประธาน    เชิญท่านผู้บริหารจังหวัดทุกท่านครับ มีประเด็นที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับทาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งในครั้งต่อๆไปก็อยากจะให้จังหวัดอ่ืนๆได้      
เอางานวิชาการงานวิจัยมาฝากงานของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เข้ามาเล่าให้ฟังด้วยก็จะเกิด
การแลกเปลี่ยนกันนะครับ 

 
ดร.วัชรี ปรชัญานุสรณ์  จากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีในเรื่องของ One Stop  
ประธานสภา Service เรื่องของการทำ อย. วันนี้ดิฉันอยากให้ช่วยประชาสัมพันธ์หรือสร้างการ 
อุตสาหกรรม รับรู้ ให้กับผู้ประกอบการเอกชนต่างๆ วันนี้ผลิตสินค้าออกมา ถ้าพูดถึงว่า  
ท่องเที่ยว มี อย.ไหม ซึ่งถ้าไม่มี อย. ก็ไม่สามารถส่งไปขายที่ไหนได้เลย จะข้ึน Online ไม่ได้ 
กลุ่มจังหวัดฯ เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าทาง มทส. สามารถ One Stop Service ได้ดิฉันก็จะไปประชาสัมพันธ์ 

อีกทางหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามแต่อยากให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ที่จะได้ช่วยพวกเรา
ทำการตลาดได้มากข้ึน 

 
ประธาน  ในครั้งต่อๆไปฝากฝ่ายเลขานุการด้วยว่าหาก 3 จังหวัดที่เหลือเอางานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ก็สามารถเอามาได้นะครับ  
 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ การบรรยาย “หัวข้อ นวัตกรรมและผลการวิจัย เพื่อการต่อยอด 
พัฒนาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์” โดย ดร.มัลลิกา สังข์สนิท รองอธิการบดี
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้าศูนย์ความเป็น
เลิศด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT Entrepreneurship) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 
นายอัฐพล สัมพันธ์วงศ ์  ขออนุญาตก่อนเข้าวาระศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจของหอการค้าจังหวัด 
ผู้แทน หอการค้า  นครราชสีมา เมื่อท่านประธานพูดถึงเรื่อง ปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Niño) จากข้อมูลที ่
กลุ่มจังหวัดฯ  ท่านประธานได้พูดเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วมันมีผลกระทบทั้งจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด 

สุรินทร์ เพราะฉะนั้นเราเคยได้รับการเขียนโครงการในการผันน้ำป่าสกัชลสิทธิ์สู่ลำตะคอง 
ซึ่งเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 แต่ว่ายังไม่ได้รับการ
ขับเคลื่อน อันนี้อาจจะเป็นประเด็นในที่ประชุมนะครับว่า นับจากวันนี้ เองตัว                
ลำตะคอง ก็เหลือในในลำตะคองไม่ถึง 40-44 % หรือ 139 ล้านลูกบาก์เมตรเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นในปีนี้ถ้าไม่มีพายุลูกใหญ่ๆที่เข้ามาจากทะเลจีนใต้ ปีหน้าลำบากแน่ ไม่ใช่แค่
พ้ืนที่ส่วนลำตะคองจะลามไปถึงลำมูลซึ่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์           
ซึ่งเป็นผลกระทบจริงๆของพ้ืนที่ทั้งหมด จึงอยากจะนำเรียนว่าเอาโครงการนี้กลับมาปัด
ฝุ่นดูอีกรอบว่ามันมีความเป็นไปได้หรือไม่ หรือมีวิธีการอ่ืนๆอีกหรือไม่ที่จะนำน้ำเข้ามา
ไว้ที่ลำตะคอง ตอนนี้การเติบโตของจังหวัดนครราชสีมา ตัวโครงสร้างของลำตะคอง     
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ก่อสร้างเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว วันนี้เลยมา 50 ปี
แล้ว แต่ปริมาณน้ำก็ยังเท่าเดิม แม้จะมี Bubble เข้าไปอีกสักประมาณ 40 – 50 ล้าน
ลูกบาก์เมตรก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่เคยถึงเลย จึงอย่าจะนำเรียนท่านประธานและเป็นเรื่อง
สำคัญสำหรับทั้ง 4 จังหวัดด้วยครับ 

 
ดร.มัลลิกา สังข์สนิท   ขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่ท่านประธานพูดถึงผลกระทบต่อภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น  
ผู้บรรยายพิเศษ   นอกเหนือจากการผันน้ำยังมีสิ่งหนึ่งทีเ่รายังไม่ได้คุยกันคือการเก็บกักน้ำให้มากที่สุดลด 

การระเหย ต่อให้ผันน้ำได้ก็ต้องพ่ึงเทคโนโลยีหรือการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรเท่าที่
ทำได้ ซึ่งเกษตรกรจะส่งผลกระทบอย่างหนัก แม้กระทั้งปลูกพืชเราจะต้องมาออกแบบ
แล้วละคะว่าจะปลูกพืชอย่างไร นั้นมากน้อยสลับกันและพืชที่น้ำน้อยนั้นจะต้องเป็น
ความต้องการของตลาด หรือตรงกับความต้องการของตลาด และภัยแล้งจะมาพร้อมกับ
โรคภัยอีก การปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็จะเจอปัญหาโรคอีกด้วย เลยเกิดปัญหาว่าปลูกสลับ     
แต่ทำอย่างไรให้รายได้เกษตรกรยังอยู่ ซึ่งได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรรมและได้
ประเด็นมาเยอะพอสมควรคะเลย จึงจะนำเรียนท่านประธานไว้ว่าได้มีการหารือบางส่วน
ในเรื่องนี้ และจะประสานกันต่อกับทางสภาอุตสาหกรรมต่อไปด้วยคะ ส่วนในแง่ของ
งานวิจัยเรามีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำน้อยต้านทานโรค ซึ่งเรากำลังดำเนินการ 
Scouting ซึ่งเราเริ่มรู้ปัญหาแล้วว่าถัดไปจะดำเนินการต่ออย่างไร เรียนที่ประชุมต่อไป 

 
ประธาน  เมื่อเราพูดถึง เอลนีโญ (El Niño) ทั้ง 4 จังหวัดก็พอจะทราบผลกระทบของมัน

ปีหน้าคาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นถ้าเราโชคดีมีพายุเข้า เรื่องของความ
แม่นยำของเทคโนโลยี เรื่องอวกาศอะไรต่างๆ มันค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งถ้าพ่ึงพาโชคชะตาก็
พ่ึงได้น้อยกว่าการคาดการณ์ เมื่อพูดถึงตรงนี้คิดว่าสิ่งที่ท่านรองประธานหอการค้าพูด
เรื่องการผันน้ำต่างๆ มันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างยาก ซึ่งมันมีเรื่องของงบประมาณเรื่องของ
อะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่มีเรื่องนึงที่ทางเกษตรจังหวัด ท่านที่ เกี่ยวข้องกับพ่ีน้อง
ประชาชนที่จะช่วยได้เลยเราพูดเรื่องของการบริหารงบประมาณ บริหารเทคโนโลยี       
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้  พ่ีน้องประชาชนช่วยบริหาร คือบริหารน้ำบนหลังคาบ้าน        
ทุกวันนี้ผลของการเป็นนายอำเภอเก่าผมรู้ว่าพ้ืนที่ตรงไหนแล้ง ถ้าเราบอกพ่ีน้อง
ประชาชนช่วยบริหารน้ำ บนหลังคาบ้านเก็บน้ำให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้อย่างน้อย     
จากหนักก็จะเป็นเบาครับ บ้านผมที่คุณพ่อคุณแม่อยู่มีน้ำฝนมีโอ่งเก็บน้ำไว้รอบบ้านน้ำ
ไม่ไหลอยู่ได้ 3 เดือนมันก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ ตอนนี้ท่านเกษตรจังหวัด ท่านที่
เกี่ยวข้องก็น่าจะช่วยกันเรื่องของการรณรงค์เก็บน้ำบริหารน้ำบนหลังคาบ้าน บริหารน้ำ
ในพ้ืนที่การเกษตร เริ่มที่จะต้องพูดถึงเกษตรกรที่ทำนา 3 ครั้ง/ปี อันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
ของพ่ีน้องเกษตรกรเราต้องพูดให้พ่ีน้องเห็น เพ่ือลดความเสี่ยงเมื่อพ่ีน้องเกษตรกรไม่รู้
แล้วเสี่ยงทำนาไปแล้ว ท้ายสุดก็จะเกิดความเสียหาย อย่างนี้เราต้องเริ่มคิดว่าจะต้องต่อสู้
กับภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในอีกปี 2 ปีข้างหน้า 

 
 3.2 ผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมา" โดย ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา 
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นายณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล  ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมาได้สำรวจข้อมูลความ 
รองประธานหอการค้า เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 3 รอบเดือน  
นครราชสีมา เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2566 ผลสำรวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 55.30%       

มีอายุระหว่าง 25 -34 ปี สถานภาพสมรส 53% ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
56.80 % อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 34.30 % รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 
– 20,000 บาท 34% 

 
     ผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคการซื้อบ้านและที่อยู่อาศัย 

- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 36.30% ไม่แน่ใจที่จะซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยใหม่ 
อย่างไรก็ตามค่าดัชนีความกระจายมีค่า 50.45 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้าน
การซื้อบ้านและที่อยู่อาศัยใหม่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี 

- กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่ายังไม่ควรซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ในช่วงเวลานี้ คือ ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจและรายได้ รวมถึงภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้อที่อยู่อาศัย 

- รูปแบบที่อยู่อาศยัที่สนใจซื้อมากที่สุดคือ บ้านเดี่ยว 
- ราคาบ้านอยู่ระหว่าง 1-2 ล้านบาท 
- การซื้อที่อยู่อาศัยจะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 
ผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคการซื้อรถยนต์ใหม่ 
- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 36.00% ไม่แน่ใจที่จะรถยนต์ใหม่ อย่างไรก็ตามค่า

ดัชนีความกระจายมีค่า 52.70 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านการซื้อรถยนต์ใหม่
ที่ค่อนข้างดี 

- มีกลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่ายังไม่ควรซื้อรถยนต์ใหม่ในช่วงเวลานี้ เพราะ มี
รถยนต์เก่าที่ยังใช้งานได้ดีอยู่ ปัญหาราคาน้ำมันแพง และไม่ต้องการเป็นหนี้เพ่ิม 

- รูปแบบรถยนต์ที่สนใจซื้อมากที่สุดคือ รถยนต์เอนกประสงค์ SUV และ 
รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 

- ราคารถยนต์อยู่ระหว่าง 600,000 - 1,000,000 บาท  

- การซื้อรถยนต์จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
 
ผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคการเดินทางท่องเที่ยว 
- สภาวการณ์ปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างผู้มีงานทำส่วนใหญ่ 73.50%เห็นว่า

เหมาะสมที่จะเดินทางท่องเที่ยว มีค่าดัชนีความกระจาย 84.50 สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมั่นด้านการเดินทางท่องเที่ยวที่ดี 

- อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มตัวอย่างบางส่วนให้ความเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะ

ท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้พราะปัญหาด้านเศรษฐกิจ และควรระมัดระวังในการใช้จ่าย 
- กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการท่องเที่ยวตามต่างจังหวัด ในประเทศไทย 
- โดยประมาณค่าใช้จ่ายระหว่าง 5,000 - 20,000 บาท 
 
 
 
 

สามารถดาวน์โหลด 
ที่ QR Code นี้ได้ 
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ผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคการลงทุนทำธุรกิจ SMEs 
- กลุ่มตัวอย่างผู้มีงานทำส่วนใหญ่ 39.80% เห็นว่าไม่แน่ใจที่จะลงทุนทำ

ธุรกิจ SMEs ดัชนีความกระจาย มีค่า 58.90 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นด้านการ
ลงทุนทำธรุกิจ SMEs ที่ค่อนข้างดี 

- อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่จะลงทุนทำ

ธุรกิจ SMEs ในช่วงเวลานี้เพราะปัญหาด้านเศรษฐกิจ และขาดแคลนเงินทุน 
- ธุรกิจที่ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุดคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า

ออนไลน์ และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
- ประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนโดยส่วนใหญ่ไม่เกิน 100,000 บาท 

 
ประธาน   นี้ก็เป็นมุมมองของภาคเอกชน ผมขอสอบถามครับ ระหว่างภาพ ทีภ่าครัฐบาล

มองกับภาพที่เอกชนมอง มันตรงกันไหม หรือบางตัวตรงบางตัวไม่ตรง 
 

นางพนิดา โมงขุนทด  ก็จะมีบางตัวตรงบางตัวไม่ตรงค่ะท่านประธาน อย่างตัวอย่างของภาคเอกชน 
ผู้แทน สนง.คลังเขต 3 ที่ไปสำรวจจากประชาชน แต่ทางของภาคราชการเราจะเก็บข้อมูลจากการคำนวณ 

การจดทะเบียน หรือการใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีปริมาณที่เกิดขึ้นจริง เราอาจจะมองในคนละมุม 
 

นายณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล เรียนท่านประธานครับมันเป็นช่วงเวลาด้วยครับ ซึ่งเราเก็บในช่วงเดือน 
รองประธานหอการค้า  เมษายน - พฤษภาคม ส่วนของส่วนราชการจะเก็บเดือนพฤษภาคมใช่ไหมครับ 
นครราชสีมา   
 
 

ประธาน   อย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ขัดแย้งหรอกใช่ไหมครับ ภาพที่ภาคเอกชนและ
ภาครัฐมองกันคนละแบบกัน เชิญท่านประธานหอการค้าครับ 

 
นายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ  ผมนายสุดที่รัก พันธ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
ประธานหอการค้า ขอเรียนนะครับว่า มันจะเป็นการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดข้ึนจากความรู้สึกของผู้ถูก 
จังหวัดนครราชสีมา สำรวจในอีก 6 เดือนข้างหน้าว่ามองเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้แหละครับที่จะเป็นจุดที่ว่า

บอกนักลงทุนบอกกับหน่วยงานราชการว่าถนนข้างหน้าขรุขระมากน้อยแค่ไหนหรือ
ราบรื่นโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ถ้าหากประชาชนบอกว่าอันนี้ก็ดูดีอันนั้นก็ดูดีแสดงว่า
เราบริหารมาถูกทางแล้ว อีก 6 เดือนข้างหน้านี้เราให้นโยบายแบบนี้ถูกทางแล้ว      
แต่ถ้าหากสมมุติว่าข้างหน้ายังขรุขระอยู่ และปัญหายาเสพติดทุกคนก็จะมองว่าอีก     
6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มที่ดูไม่ค่อยดีนักดังนั้นอาจจะเป็นกลไกลที่จะให้ทางภาครัฐ
ได้เข้ามาร่วมแก้ไขมากข้ึนแล้วผมอยากจะเรียนเพ่ิมเติมอีกสักเล็กน้อย ศูนย์พยากรณ์
เศษฐกิจมองว่า ผลสำรวจความเชื่อมั่นด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคการซื้อบ้านและที่
อยู่อาศัยและการซื้อรถยนต์ใหม่ ซึ่งมีราคาสูง โดยที่ตามผลวิจัยทั่วไป คนจะเลือกซื้อ
เลือกใช้งานเยอะในช่วงโควิด พอพ้นโควิดไป สินค้าคงทนเหล่านี้มันผ่านการบริโภค
ออกมาค่อนข้างเยอะตอนนี้ผู้บริโภค ก็หันมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่ได้รับในช่วง     
โควิด คือการท่องเที่ยว การดูแลตัวเอง และการจับจ่ายใช้สอยการซื้อประสบการณ์ที่
เพ่ิมขึ้นทั้ง 2 ปีที่ผ่านมา เราไม่ได้รับประสบการณ์อะไรเลยเนื่องจากการเก็บตั ว         
ในพ้ืนทีซ่ะส่วนใหญ่นี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะเสริมขอบคุณครับ 
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ประธาน   ต้องขอบคุณประธานและรองประธานหอการค้า ภาคเอกชน ที่กรุณาได้
นำเอามุมมองของภาคเอกชน รวมทั้งเป็นมุมมองที่มองไปยังอนาคตเราเรียกว่าการ
พยากรณ์ อีกท้ัง 3 จังหวัดมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยน หรือมีประเด็นจะสอบถามเพ่ือให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชิญได้เลยนะครับ 

 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ ผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภค   
ในจังหวัดนครราชสีมา" โดย ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา  

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา  
      - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
      
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ขออนุญาตเรียนถามในวาระอ่ืนๆ เรื่องของถนนเส้น 201 จากอำเภอด่านขุนทด 
ที่ปรึกษา หอการค้า  ไปจนถึงทางต่างระดับ ซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ในการประชุม กรอ.หลายๆครั้งเพราะว่า 
จังหวัดชัยภูมิ   ถนนเส้นนี้ ถ้าจะบอกว่าพ่ีน้องชาวโคราชนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องชัยภูมิใช้ถนนเส้นนี้มากกว่า 

เพราะเป็นเส้นที่เข้ากรุงเทพฯ ซึ่งตอนนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
ท่านสยามก็ได้กรุณาสั่งการให้จัดการซ่อมแซมถนน ประเด็นคือถนนมีการซ่อมอยู่
เพียงบางจุด ไม่ทราบว่าจุดที่กำลังเสียหายอยู่ จะดำเนินการอย่างไร เพราะว่าเส้นนี้
ทั้งจังหวัดชัยภูมิ อ.ด่านขุนทด อ.โนนไทย อ.พระทองคำ ของจังหวัดนครราชสีมา  
ก็ใช้เส้นนี้เข้ากรุงเทพฯ ด้วยเช่นกัน เพราะว่าถนนสาย 205 จากหนองบัวโคก                    
ไปลำนารายณ์ เส้นที่ผ่านจังหวัดชัยภูมิยังดำเนินการไม่เสร็จ ถ้าทำเสร็จแล้วเข้า
กรุงเทพฯเส้นนี้ก็จะสะดวกกว่า เพราะด้วยถนนที่ไม่พัง จึงอยากจะฝากที่ประชุมไว้
สักนิดนึง กราบขอบพระคุณครับ 

 
ประธาน   รับทราบข้อเสนอของท่าน ผู้แทนกิตติมศักดิ์หอการค้าชัยภูมิเดี๋ยวทางฝ่าย

เลขานุการจะเป็นผู้ ไปตรวจสอบข้อมูลว่าหน่วยงานที่ เป็นเจ้าของโครงการจะ
ดำเนินการ หรือมีงบประมาณมากน้อยเพียงใด ในครั้งต่อไปจะนำมาเล่าให้ฟังต่อไป 

 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์   ขอเรียนปรึกษาท่ีประชุม เวลาที่เราประชุม กรอ. กันไม่ว่าจะเป็น กรอ. 
ประธานสภา จังหวัดหรือกรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เราจะไม่มีประเด็นหลักแต่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไป 
อุตสาหกรรม ที่ใครต่างๆจะหาประเด็นมาคุยกัน จึงอยากจะนำเสนอว่าเรามีการทำแผนพัฒนา 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดแล้วมีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแล้ว เป็นไปได้ไหมเราจะเอาแผนพัฒนาที่เราทำ 
 ร่วมกันมาเป็นประเด็นในการประชุม กรอ. แล้วถ้าเรามีเรื่องอ่ืนเราก็เพ่ิมเข้าไปในแต่ละ

วาระซึ่งจะได้มี issue ในการคุยกัน หรือแม้ว่าจะทำอย่างไรให้เราติดตามโครงการ
ต่างๆตามแผนว่าได้หรือไม่ได้งบประมาณตรงไหนอย่างไรได้บ้างหรือทำไปถึงไหนแล้ว 
ขอเรียนปรึกษานะคะ 
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ประธาน   ผมก็เห็นด้วยนะครับ คืออยากให้ประสมประสานกันระหว่างภาคราชการกับ
ภาคเอกชน ที่จะเอาเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นของภาคราชการแต่ว่าเกิดประโยชน์ทั้ง 4 
จังหวัด ทั้ งภาครัฐและเอกชน เอาเรื่องที่ เป็นประเด็นสำคัญๆ เพ่ือให้ เรามาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ผมเห็นด้วยกับท่านสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา แล้วก็
ฝ่ายเลขาลองพิจารณาดูนะครับว่า ที่จริงอยากให้ทุกๆจังหวัด เสนอหรือนำเรื่องเข้ามา
แลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะผมสังเกตหลายครั้งก็จะเป็นทางจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นส่วนใหญ่ที่มีบทบาทหลัก และอีก3จังหวัดก็จะเป็นบทบาทการนั่งฟังซึ่งอาจจะไม่
ถูกวัตถุประสงค์นัก เพราะว่าเราเป็น กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ จึงอยากให้จังหวัดอ่ืนๆและอีก
สามจังหวัดได้มีบทบาท เรื่องสำคัญประเด็นสำคัญ เพราะผมอยากให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มจังหวัดฯ ผมจึงขอให้ เสนอเรื่องขึ้นมาเพ่ือให้ทางฝ่ายเลขารับเรื่องมาเสนอ        
เพ่ืออยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนในระดับกลุ่มจังหวัดฯจริงๆนะครับ  

 
นายรัฐการ  ด่านกุล   เราคงจะได้รัฐบาลชุดใหม่ในเร็ววันนี้ผมคาดการว่ารัฐบาลชุดใหม่คงจะมี 
ประธานสภา   ครม.สัญจร ตามหลักทั่วไปเหมือนๆกัน และคาดการณ์จะมี ครม. สัญจร มาตาม 
อุตสาหกรรม   กลุ่มจังหวัดฯต่างๆจึงอยากจะนำเรียนที่ประชุมว่ากลุ่มนครชัยบุรินทร์เราก็น่าจะ 
จังหวัดชัยภูมิ   เตรียมการ ถ้าเกิดครม.สัญจร ในเขตจังหวัดกลุ่มของเราจะได้ คาดว่าจะเป็นจังหวัด

ชัยภูมิเป็นเจ้าภาพและถ้ามีการเกิดการประชุมขึ้นมาเราจะได้นำเสนอโครงการของ
กลุ่มจังหวัดฯให้กับทาง ครม.สัญจร ได้รับพิจารณา โดยที่พวกเราก็ได้เตรียมการ
นำเสนอที่เป็นประโยชน์ กลุ่มจังหวัดเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเขาเป็นจังหวัดใหญ่ 
หากจะมาสัญจรที่จังหวัดชัยภูมิที่เป็นจังหวัดเล็กๆเราก็ไม่ขัดข้องนะครับ เพียงแค่ว่า
ถ้ามีการเตรียมโครงการประเภทสัญจรเข้ามาจะได้อนุมัติเร็วและได้ตอบแทนและ  
ทำให้โครงการประสบความสำเร็จเร็วขึ้น จึงอยากจะเรียนที่ประชุมหากเราหาวาระ
และเสนอโครงการกันมาเพ่ือเป็นการกระจายเพ่ือประโยชน์ของทางกลุ่มจังหวัดของ
เราด้วยครับ อีกประเด็นคือการประชุมออนไลน์  ก็สะดวกดีแต่การประชุมแบบนี้ 
อย่างที่ท่านประธานพูดถูกต้องเลย จึงอยากจะชวนทุกท่านได้มาพบกันมาเจอกัน 
สำหรับการเป็นเจ้าภาพอยากให้สับเปลี่ยนกันไปโคราช ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์    
เพ่ือที่จะได้เจอและได้พูดคุยกันอย่างน้อยเสียสละเวลาเดินทางมาเพ่ือให้พ่ีน้อง   
กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ให้กับท้องถิ่นของเรา จังหวัดของเราก็หาเวลาที่เหมาะสมพูดคุย
กันเจอหน้ากันน่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าการประชุม Online ครับ 

 
ประธาน     ถ้าอย่างนั้นถ้าผมขอเป็นเจอกันครั้งออนไลน์ครั้ง สลับกันได้ไหมครับ ก็จะทำให้ 

เราได้มาเจอหน้ากัน เมื่อครู่ได้สอบถามฝ่ายเลขาฯ ประกาศว่าครั้งหน้าเดือนกันยายน 
2566 เราน่าจะพิจารณาประชุม Onsite แต่เดี๋ยวให้ทางฝ่ายเลขาพิจารณา 
ขอบพระคุณครับ และเรื่องแนวโน้มที่รัฐบาลจะจัดประชุม ครม. สัญจร ผมว่ามีความ
เป็นไปได้ พร้อมทั้งท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐบาลชุดใหม่ ได้เข้าถวายสัจปฏิญาณ       
ก็จะทำให้ท่าน คณะ ครม.สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือว่าท่าน
ทั้งหลายเหล่านี้ เดินสายที่จะมารับฟังเรื่องพ่ีน้องประชาชน ถ้ามาในภาพของ       
กลุ่มจังหวัดฯ ประเด็นแรกของท่านก็คือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ มันเป็นแผนที่เรา
คิดร่วมกันในกลุ่มจังหวัดฯ อีกเรื่องที่เราหลีกหนีไม่ได้เลยคือสภาวะปัจจุบันว่าเรามี
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อะไรที่มันเป็นปัญหาร่วมกันและเป็นอะไรที่เราต้องขับเคลื่อนร่วมกันและอีกส่วน
หนึ่งที่เราต้องคิดร่วมกันก็คือความต้องการหรือแผนในอนาคตที่เราจะต้องช่วยกัน
ขับเคลื่อนทั้งเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทางกฎหมายแต่มันยังอาจมีภาพที่ยังไม่
ชัดเจน เช่น NeEC หรือประเด็นยุทธศาสตร์ที่เราเคยวางแผนร่วมกันไว้ เหมือนมัน 
นิ่งๆ ไปอะไรเหล่านี้ เราคงจะต้องหยิบมาปัดฝุ่นและต้องมาคิดร่วมกันถึงวันนั้น 
นครราชสีมาเองคงไม่เป็นจังหวัดเดียวที่จะเสนอเรื่องเพียงฝ่ายเดียว เราคงต้องมีเวที
ที่ เราจะต้องคิดร่วมกันว่าจะเอาเรื่องอะไรไปเสนอท่านนายกรัฐมนตรี และ
คณะรัฐมนตรีที่จะทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็คงเป็นประเด็นที่ได้นำเรียนไว้
ก่อน แผนแรกก็คือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ที่เราจะต้องหยิบมานำเสนอท่าน
คณะรัฐมนตรีต่อไปครับ แล้วมี่ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะครับ 
 

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์   เนื่องจากดิฉันได้มีโอกาสได้ไปประชุมกับ สสปน. ที่ขอนแก่น จังหวัดที่ได้ 
ประธานสภา   แต่งตั้งเป็น Mice city อันได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี ได้จัดงาน  
อุตสาหกรรม   อีสานไมค์ เอ็กโปร ในช่วง ปี 2568 ปี 2569 และปี 2570 โดยของบจากทาง 
จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดเราก็เลยคุยกันว่า ถ้าเราใช้งานอีสานไมค์เอ็กโปร เป็นงานแสดงสินค้า จะเป็น 

สินค้าเกี่ยวกับ Lifestyle ของคนอีสาน ในที่นี้หากได้จัดที่นครราชสีมาเราก็จะเป็น
งานแสดงสินค้าของกลุ่มนครชัยบุรินทร์ แล้วคนที่เข้าร่วมงานทั้งจะมาจากอีสาน
กลาง และอีสานบน และถ้าอีสานบนจัดงานเราก็จะขนคนเข้าร่วมชมงานของเขา
เช่นกันนะคะเลยมองกันว่าเมื่อจังหวัดขอนแก่นจัดได้ ในปี  2568 จังหวัด
นครราชสีมาก็จะจัดเหมือนกันในปี 2569 จึงอยากจะปรึกษานะคะว่า ไอเดียของ
การจัดงานแสดงสินค้าร่วมกันของกลุ่มนครชัยบุรินทร์โดยมาจัดที่โคราชในฐานะที่
เป็น เมือง  MICE city หรือไม่อย่ างไรคะ  คณะกรรมการจะสามารถจัดสรร
งบประมาณ มาจัดงานนี้ ให้พวกเราได้หรือไม่คะ 

 
ประธาน     ประเด็นที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งให้พวกเรา   

ผมคงต้องขออนุญาตเปิดเวทีอีกสามจังหวัดหรือมีข้อเสนออะไรเชิญได้ครับ 
 
นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมเห็นด้วยนะครับในฐานะภาคเอกชนแต่ประเด็นคงต้องคุยกันลึกๆกันว่า 
ที่ปรึกษา หอการค้า  การจัดงานดังกล่าวนั้นอีกสามจังหวัดจะได้อะไรจากงานนี้ ซึ่งความพร้อมอาจจะไม่ 
จังหวัดชัยภูมิ   เท่ากับจังหวัดนครราชสีมา ถ้าเราเปรียบกับว่าเราเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลเราไม่ใช่พรรค

แกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล โดยที่เราก็ต้องมีตำแหน่งรัฐมนตรีบ้าง ผมแค่เปรียบเทียบ  
นะครับ นำเรียนแบบนี้ ผมก็เห็นด้วยกับคุณธิดารัตน์ ขอบพระคุณครับ  

 

นายรัฐการ  ด่านกุล   ผมจะบอกว่าผมเห็นด้วย และอยากจะเพ่ิมเติมดูว่า กลุ่มจังหวัดเราเห็นด้วย 
ประธานสภา   เห็นชอบที่จะทำโครงการนี้ MICE city ที่โคราชอีกนะครับเราควรเข้าสู่ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ 
อุตสาหกรรม   เพราะเรื่องของการสนับสนุนเรื่องงบประมาณมันต้องทำทั้งปีใช่ไหมครับพ่ี พ่ีเคยขอ 
จังหวัดชัยภูมิ   การทำมันสำปะหลังโลก แต่พอยื่นข้อเสนอไป เพราะอยู่ในปีงบประมาณจึงไม่สามารถ 

ทำไดต้อนนั้นเราอยู่ปี 2565 ตอนนี้อยู่ปี 2566 และปี 2567 เรายื่นเรื่องเสนอเอาไว้
เป็นการขอสนับสนุนงบประมาณในปีที่เราจัดงานก็เห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
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นายวินัย ปรากฏมาก   จังหวัดบุรีรัมย์เห็นด้วยในการจัดงานยินดีที่จะสนับสนุนครับ 
ผู้แทน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
นางธิดารัตน์ รอดอนันต์   ถ้าหากว่า 4 จังหวัดเห็นด้วยก็อยากจะใช้การทำแผนร่วมกันเราจะเลือก 
ประธานสภา    สินค้าอะไร ที่เราจะมาจัดนิทรรศการแลว้เราจะมีเส้นทางการท่องเที่ยวใน 4 จงัหวัดนี ้
อุตสาหกรรม    อย่างไร เพ่ือที่จะเอาไปเยี่ยมเยือนของ 4 จังหวัดเพ่ือให้ทุกๆจังหวัดได้รับประโยชน์ 
จังหวัดนครราชสีมา   จากงานนี ้ไม่ใช่เป็นเพียงนิทรรศการเท่านั้น แต่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยทั้ง 

การกินการเที่ยวในพ้ืนที่ด้วย เราก็คิดว่าอยากจะมีโอกาสได้มาประชุมร่วมกันเพื่อทำ
แผนล่วงหน้านะคะว่าเราจะทำการท่องเที่ยวอย่างไรการนำสินค้าอะไรที่มาโชว์ใน
งานแล้วจะเป็นผู้ประกอบการรายไหนจะเอาใครมา 

 
ประธาน     ผมขอขอบคุณท่านธิดารัตน์ และความเห็นของทั้ง 4 จังหวัดที่เราจะร่วมมือกัน 

ตั้งเป้าหมายที่เราจะร่วมกันจัดงาน MICE city ในปี 2569 อาจจะเอามาเป็นหัวข้อในการ
ปรึกษาหารือในครั้งต่อๆไปนะครับ ขอบพระคุณครับ ครับวาระอ่ืนๆยังเปิดโอกาสให้อยู่
ครับเชิญเสนอมาได้เลยครับ ทั้งภาคราชการทั้งภาคเอกชนของ 4 จังหวัดมีปัญหาอะไรที่
จะหยิบมาหารือเชิญได้เลยนะครับ 
 

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์   ถ้ายังไม่มีใครเสนอขอเสนออีกเรื่องหนึ่งคะ คือเรื่องของการจัดการน้ำ 
ประธานสภา    เนื่องจากบางลุ่มน้ำที่เราใช้รว่มกันทั้ง 4 จังหวัดที่ใช้รว่มกัน ถา้จะให้ทางทรัพยากรนำ้ 
อุตสาหกรรม    คิดโครงการส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหญ่ๆทั้งนั้นเลยคะ และบางที่งบประมาณ 
จังหวัดนครราชสีมา   ใหญ่ๆ ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่ก็จะมาไม่ถึงจึงอยากจะชวน 4 จังหวัดถ้าเรา 
    สามารถสำรวจได้กลุ่มเกษตรกรสักหมื่นไร ่ในพ้ืนที่เขามีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและ 

แล้งซ้ำซากแต่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ไกลจากลุ่มน้ำนัก บางทีอาจจะตกสำรวจถ้าเราจะขอ
ข้อมูลและเราก็นำมาส่งของบประมาณการจัดการน้ำในพ้ืนที่ที่มันไม่ใหญ่จนเกินไป
บางทีงบประมาณไม่ใช่เป็นหลัก ร้อยล้าน แต่จะเป็นหลัก 10 ล้าน บวกลบ อะไร
ประมาณนี้ มันอาจจะมีโอกาสได้ ก็เลยอยากจะเชิญชวนถ้าเราทำกันทั้ง 4 จังหวัด
เรื่องแผนการจัดการน้ำ คือที่ผ่านมาจะมีลักษณะเป็นการขุดบ่อซึ่งมันก็ได้ผลบ้างไม่
ได้ผลบ้าง ถ้าเราทำเรื่องแผนการจัดการน้ำที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพ แล้วให้ทาง 
มทส. มาทำการสำรวจหรือสถาบันการศึกษาไหนที่มีศักยภาพมีความเชี่ยวชาญใน 4 
จังหวัด ของเราเราก็จะได้เป้าหมายความต้องการคนในพ้ืนที่จริงๆ เพราะฉะนั้นเรา
จะพูดถึงแผนการจัดการน้ำเราจะได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเราจะมี
ทิศทางว่าใครที่ต้องการเอาใช้ยังไง เอาไว้ไปใช้กับพืชเกษตร ซึ่งมีหลายตัวที่มี
ศักยภาพเราไม่ต้องวนเวียนอยู่กับ อ้อย ข้าว มันสำปะหลังจะมีพืชตัวอ่ืนคะที่มี
ศักยภาพที่เขาต้องการน้ำและเค้าเพ่ิมมูลค่า และถ้าทุกคนไปทำการบ้านมาและ
เปลี่ยนโจทย์ใหม่ที่มันเป็นโจทย์ให้เพราะมันเป็นข้อมูลจากพ้ืนที่จริงๆ ซึ่งบางที่เราใช้
เวลาการทำแผนร่วมกันเราก็ไม่มีเวลาไปเอาข้อมูลตรงนี้ในการทำแผนงาน แต่ถ้า
วันนี้เรา เราอยากจะเตรียมเพ่ือ ครม. สัญจร เรามีเวลาทำงาน ถ้าทุกคนไปกระจาย
หาข้อมูลตามกลุ่มเกษตร ก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ในการเตรียมเรื่องการจัดการน้ำ
ขอบคุณค่ะ 
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นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี ผมเห็นด้วยนะครับเรื่องน้ำ ชัยภูมิเป็นจังหวัดเดียวนะครับในกลุ่มจังหวัดฯ 
ที่ปรึกษา หอการค้า  ที่ไม่ได้ใช้แม่น้ำมูล จังหวัดชัยภูมิใช้แม่น้ำชี ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ปี 2564 -2565 
จังหวัดชัยภูมิ   เราเกิดภาวะน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ ในรอบร้อยปีคือปี 2564 และ 

ปี 2565 ก็ประมาณ 70% ของปี 2564 ของน้ำท่วมผมเห็นใจท่านประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิที่นั่งข้างผมตอนนี้ ท่านติดในบ้านเป็นอาทิตย์ ผมเองก็ไม่
มีเรือที่จะนำอาหารไปส่งท่าน บ้านท่านอยู่ในโซนที่เรียกว่าโซนสุขุมวิทของจังหวัด
ชัยภูมิถามว่าสูงแค่ไหนท่านอยู่ชั้นที่ 3 ชั้น2 ก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมคะว่ามันหนักจริงๆ 
สิ่งที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเสนอ กระผมเห็นด้วยเราคง
ต้องมานั่งทำแผนอะไรกันแต่ชัยภูมิก็มีโครงการที่ตอนนี้เรากำลังทำอยู่ มันอาจจะ
เป็น Mega project หรืออะไรก็ตามแต่ว่าโครงการนี้สามารถก่อสร้างเป็นช่วงๆได้
ถามว่าจังหวัดนครราชสีมาได้ประโยชน์ไหม โครงการนี้ก็คือโครงการก่อสร้าง        
วงแหวนรอบนอกและแผนการจัดการน้ำโครงการนี้จะทำให้ชัยภูมิมีโครงการถนน        
วงแหวนรอบนอกทั้งถนนและคลองส่งน้ำเพ่ิมขึ้นอีก 52 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 
4 อำเภอ ความกว้างของถนนอยู่ที่ 30 เมตร ความลึกอยู่ที่ 9 เมตร แต่ละจุดจะมี
ประตูระบายน้ำเวลาเกิดน้ำไม่พอก็ปล่อยไปช่วยจากที่กั้นเอาไว้เป็นไส้ไก่เพ่ือพ่ีน้อง
เกษตรกรได้ถ้าพูดถึงอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ กับอำเภอเนินสง่าเราจะเชื่อม
กันอยู่ที่อำเภอเนินสง่า ซึ่งจะสามารถผันน้ำเข้าไปอยู่ที่ลำเชียงไกรน้อย ถ้าผมจำไม่
ผิดนำน้ำตรงนี้ไปใช้ได้ในตัวของจังหวัดชัยภูมิเอง ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมวงแหวนน้ำ
จะเป็นตัวกันน้ำทุกสายที่จะเข้าเมืองชัยภูมิในพ้ืนที่เศรษฐกิจและผลักน้ำออกไป    
ในตัวอำเภอคอนสวรรค์เพ่ือไปลงแม่น้ำชีผ่านแวงน้อยผ่านจังหวัดขอนแก่นได้เร็ว
ที่สุด เพราะฉะนั้นโครงการนี้ยังไม่สมบูรณ์ ตอนนี้เรากำลังเร่งทำอยู่แต่ว่า พลเอก
ประวิตร วงษ์สุวรรณ ครั้งคราวที่มาจังหวัดชัยภูมิเม่ือก่อนการเลือกตั้ง ท่านรับปาก
โครงการนี้ไว้ ซึ่งท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำท่านก็ทราบเรื่องนี้แล้ว 
และก ็ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ทิพยรังสรรค์ เห็นด้วยกับโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำ
แล้งในระยะยาวให้กับจังหวัดชัยภูมิและพ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดชัยภูมิเองก็จะต้องให้
อีกสามจังหวัดสนับสนุนโครงการนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนน้อยที่ทางจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ แต่ของเราจะเป็นกรณีเป็นต้นน้ำชี
ไปเลี่ยงอีก 9 จังหวัดในภาคอีสาน จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด จ.มหาสารคาม เราจะไป
ทางนี้ จึงอยากจะขอนำเสนอโครงการนี้ไว้เบื้องต้นก่อนถ้าครั้งหน้าทันโดยอาจจะ
เข้าวาระเพ่ือทราบไปก่อนยังไม่ทราบว่า  ยังไม่ขอพิจารณานั้นจะต้องผ่าน
กระบวนการอีกหลายขั้นตอน ขอบคุณครับ 

 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์   ขอประชาสัมพันธ์ว่าเราจะมีการจัดประชุม กรอ.ครั้งต่อไปในวันที่  20 
ผู้แทน กลุ่มจังหวัดฯ   กันยายน 2566 หากท่านมีข้อเสนอสามารถส่งเรื่องผ่านสำนักงานจังหวัดของท่าน 

และรบกวนจัดทำข้อมูล ตามแบบ กรอ.1 ,แบบกรอ. 2, แบบกรอ. 3 ด้วยนะคะ
หากท่านจะขอรับการสนับสนุน ตรงนี้ก็เขียนมาเป็นโครงการ ได้เลยนะคะและ
ในช่วงวันที่ 13 กันยายน 2566 เราจะมีประชุมปรึกษาหารือเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผ่านระบบ 
Webex  ในวัน พุ ธที่  13  กันยายน  2566  เวลา 10 .00  น . เป็ นต้ น ไป                 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา       
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(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรตัน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

ซึ่งเราได้จัดทำ ทบทวนและได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และ
หลายๆภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนทั้งภาคเอกชนด้วยและ
ได้มีการหยิบยกความต้องการของภาคเอกชนมาจัดทำกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ
ของกลุ่มจังหวัดฯ จึงอยากจะเชิญชวนท่านเข้าร่วมรับฟังกันได้นะคะ 

 

ประธาน     ผมขอขยายความที่ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาสักนิดนะ 
ครับท่าน ที่ท่านได้พูดถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คือใน สำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ สทนช. เขาจะมีระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล 
สำหรับบูรณาการแผนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ Thai Water 
Plan ไม่ว่าจะเป็นแผนระดับเล็ก กลาง ใหญ่ เรียกว่า อยู่ในแผน Thai Water Plan 
ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาเกี่ยวกับน้ำ ถ้ามีโอกาสผมจะลองหาวิธีลองเชิญสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาคเอาโครงการน้ำหลักๆ มาเล่าให้กับ กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ฟังดีกว่า
ครับ ทั้งหมดนี้จะอยู่ใน Thai Water Plan ขอบคุณครับ ทั้ง 3 จังหวัดจะมีเรื่องอะไร
เสนออีกไหมครับ หากไม่มี ผมขอให้ท่านทั้ง 3 จังหวัดลองเสนอเรื่องเข้ามาคุยกัน 
และเปลี่ยนกัน ผมว่าจะมีประโยชน์มากครับ คือถ้าท่านไม่กำหนดมาก็จะกลายเป็น
จังหวัดนครราชสีมาคิด ท่านฟังก็อาจเกิดประโยชน์น้อย ผมไม่อยากให้มันเป็นแบบ
นี้ จึงอยากให้พวกเราช่วยกันคิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ขอบคุณกรอ.กลุ่ ม
จังหวัดฯ ทั้ง 4 จังหวัดขอบพระคุณครับ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ ประเด็นวาระอ่ืนๆ ดังนี้ 
   1. ความคืบหน้าเรื่องของการซ่อมแซมถนนเส้น 201 ช่วงอำเภอด่านขุนทด 

2. นำเรื่องแแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เข้าวาระเพ่ือทราบในครั้งถัดไป 
3. การเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัดฯ เสนอต่อ ครม.สัญจร 
4. เรื่องการประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ในรูปแบบ Online สลับกับ Onsite  
5. เห็นด้วยกับการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการจัดงาน อีสาน Mice Expo นครชัยบุรินทร์ 
6. เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ โดยจะเชิญ สำนักทรัพยากรน้ำภาค 5 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Thai Water Plan  
 

เลิกประชุม   17.30 น. 
 
   

 
 

 



แบบ กรอ. 1 
 

แบบรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ครั้งที่ 4/2566  

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

 
1 
 
 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 
3/2566)เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 
2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 

          ตรวจสอบรายงานการประชุมเม่ือคราว
ก่อนและรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2566)
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 
2566  

 
2 
 
 

เรื่อง เพ่ือทราบ  
         เรื่อง การรายงานสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง 1  จาก คลังเขต 3 
นครราชสีมา   
   

 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาค
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 เศรษฐกิจของ      
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หดตัวลง     

 
รับทราบ 

 
3 
 
 

เรื่อง เพ่ือทราบ 
          เรื่อง การประชาสัมพันธ์เข้าร่วม
ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคเอกชนระดับภูมิภาค พ.ศ. 2566 – 
2570 ระยะท่ี 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ผ่านระบบ
ออนไลน์  

 
       การบรรยายพิเศษ “หัวข้อ นวัตกรรมและ
ผลการวิจัย เพ่ือการต่อยอดพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์” โดย ดร.มัลลิกา สังข์สนิท         
รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรมและ
ความเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (SUT 
Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

 
รับทราบ 

 
4 
 
 

 
          เรื่อง  ผลการสำรวจข้อมูลความ
เชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขอองผู้บริโภค           
ในจังหวัดนครราชสีมา"  

      
 รายงานผลการสำรวจข้อมูลความเชื่อมั่นทาง
เศรษฐกิจขอองผู้บริโภค ในจังหวัดนครราชสีมา"   
โดย ดร.ณัฐวัฒน์ วงษ์ชวลิตกุล หอการค้าจังหวัด
นครราชสีมา 
 

 
รับทราบ 

 
5 
 
 

เรื่อง อ่ืนๆ 
 

สรุปประเด็นวาระอ่ืนๆ ดังนี้ 
(1) ความคืบหน้าเรื่องของการซ่อมแซมถนน

เส้น 201 ช่วงอำเภอด่านขุนทด 
(2 ) น ำ เรื่ อ งแ ผ น พั ฒ น าก ลุ่ ม จั งห วั ด           

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 

 
รับทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568 เข้าวาระเพ่ือทราบในครั้ง
ถัดไป 

(3) การเตรียมความพร้อมนำเสนอโครงการ
ของกลุ่มจังหวัดฯ เสนอต่อ ครม.สัญจร 

(4 ) เรื่ องการประชุ มกรอ.กลุ่ มจั งหวัดฯ         
ในรูปแบบ Online สลับกับ Onsite  

(5) เห็นด้วยกับการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการ
จัดงาน อีสาน Mice Expo นครชัยบุรินทร์ 

(6) เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ
น้ ำ โดยจะเชิ ญ  สำนั กทรั พยากรน้ ำภ าค 5            
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Thai Water Plan 
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